

QUÁN TRIỆT MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh.

Chỉ đạo công tác phòng, chống lũ lụt; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/11/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 03-NQ/

2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các nghị quyết, thông báo kết luận và chuyên đề quán triệt tại hội nghị đều là những nội dung rất quan trọng, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đồng chí đề nghị đại biểu ở các điểm cầu tập trung lắng nghe, nghiên cứu, nắm chắc nội dung các nghị quyết và chuyên đề được quán triệt. Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục tổ chức triển khai quán triệt sâu rộng các nghị quyết và chuyên đề tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn xã

93 TẬP THỂ, CÁ NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)



Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam và Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Thái Bình đã đoàn kết xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhiều hội viên hăng hái tham gia phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động trong và ngoài tỉnh. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên toàn tỉnh đã ủng hộ trên 1,7 tỷ đồng và hơn 40.000m² đất làm đường giao thông nông thôn. Hội đã huy động sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm xây mới và sửa chữa 54 nhà tình nghĩa trị giá hơn 4 tỷ đồng cho đồng đội; thăm hỏi, tiễn đưa đồng đội qua đời với tổng số tiền hơn 480 triệu đồng; trao hơn 2.000 áo ấm, nhu yếu phẩm cần thiết ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Hội viên toàn tỉnh đã ủng hộ 380 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Về mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình phấn đấu 100% tổ chức hội cơ sở hoạt động khả và mạnh; làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, phấn đấu mỗi năm tổ chức từ 1 - 2 đoàn thăm lại chiến trường xưa; phấn đấu 5 năm (2022 - 2027) không còn hội viên nghèo, ở nhà xuống cấp.

Tại Đại hội, lãnh đạo Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cờ thi đua của Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; lãnh đạo Sở Nội vụ trao bằng khen của UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 93 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào thi đua "Tỏa sáng Trường Sơn" giai đoạn 2011 - 2021.

HUNG HÀ

Tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, nhân dân thị trấn Hưng Nhân

Huyện Hưng Hà vừa tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, nhân dân thị trấn Hưng Nhân trong diện giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp phục vụ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Hưng Nhân (phần mở rộng).

Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Hưng Nhân (phần mở rộng), tổng diện tích thu hồi để thực hiện dự án 114.563,7m², liên quan đến 245 hộ, trong đó tổ dân phố Văn Nam 168 hộ, tổ dân phố Đẩu 62 hộ, tổ dân phố Văn Đông 15 hộ. Sau một thời gian tuyên truyền, vận động, đến nay đa số các gia đình đều đồng thuận. Tổng số hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ là 105/245 hộ với diện tích thu hồi 39.656,5m², trong đó tổ dân phố Văn Nam 32/168 hộ, tổ dân phố Đẩu 54/62 hộ, tổ dân phố Văn Đông 15/15 hộ.

Tại buổi đối thoại, các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp mong muốn các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở nêu rõ các bước thực hiện thu hồi đất nông nghiệp; công tác kiểm đếm, giải phóng mặt bằng; quy trình bồi thường đất nông nghiệp; đồng thời, nghiên cứu phương án hỗ trợ những người hết tuổi lao động khi không còn đất nông nghiệp...

Trên tinh thần cầu thị, cởi mở, dân chủ, trách nhiệm, đại diện lãnh đạo huyện Hưng Hà và các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện đã trả lời, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người dân thuộc thẩm quyền đồng thời tiếp thu và khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan giải quyết sớm, dứt điểm từng vấn đề khó khăn, vướng mắc theo đúng quy định của pháp luật để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

THANH THÚY

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN HUNG HÀ Bàn giao nhà "Mái ấm tình thương"



Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà trao quà cho chị Nguyễn Thị Dịu.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà phối hợp với Công ty Bảo vệ Thái Bình vừa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà "Mái ấm tình thương" cho hộ nghèo tại xã Tây Đô.

Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà mới được xây dựng với diện tích 80m² được trao cho chị Nguyễn Thị Dịu là hộ nghèo của xã Tây Đô. Ngôi nhà mới kiên cố và khang trang là nguồn động viên lớn, giúp gia đình chị Dịu với bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

BẢO AN

Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Hà



Các nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy được quán triệt tại hội nghị thực hiện quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển chung của đất nước cũng như của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới; đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Sau hội nghị,

Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà sẽ chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung triển khai quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung các nghị quyết tới tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tạo cơ sở, tiền đề quan trọng để triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết trong thời gian tới. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết; bổ sung, cụ thể hóa các chỉ tiêu nêu trong nghị quyết vào kế hoạch năm và theo từng giai đoạn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, định kỳ hàng năm hoặc khi cần thiết sẽ tổ chức đánh giá việc thực hiện và bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, góp phần thiết thực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Bùi Văn Thiệp, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ)



Sau khi nghe quán triệt chuyên đề năm 2022 của tỉnh, tôi thấy chuyên đề đã cung cấp đầy đủ những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu

Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trên cơ sở các giải pháp đã được chỉ ra, trong thời gian tới, Đảng ủy xã Quỳnh Hội sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để khơi dậy sức mạnh, nguồn lực, ý chí của mỗi cá nhân, tập thể, cộng đồng dân cư nêu cao ý chí quyết tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chủ trương nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Qua đó nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tinh tiến phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của xã trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Đinh Văn Du, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nam Hải (Tiền Hải)



Được trực tiếp nghe lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh quán triệt các nghị quyết và chuyên đề năm 2022, tôi cũng như các đảng viên trong Đảng bộ xã rất phấn khởi, tập trung lắng nghe để có thể lĩnh hội đầy đủ nội dung các nghị quyết và chuyên đề. Các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành đều là những người hiểu rất sâu và nắm rất sát vấn đề, vì vậy khi trực tiếp truyền đạt không chỉ tăng tính thuyết phục, hấp dẫn mà còn giúp việc nhận thức nội dung các nghị quyết, chuyên đề được sâu sắc hơn. Bên cạnh đó cũng nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chuyên đề. Việc tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu tới tận cơ sở không chỉ tiết kiệm thời gian đi lại mà còn mở rộng được đối tượng tham gia học tập, rút ngắn thời gian đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính quyền xã, tạo tiền đề để các chủ trương, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực.

Phổ biến Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực

Nhằm giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu, sáng ngày 6/5, Sở Công Thương phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP) và hướng dẫn quy tắc xuất xứ hàng hóa trong các FTA cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp được chuyên gia của Cục Xuất nhập khẩu phổ biến những nội dung cơ bản của Hiệp định RCEP, quy tắc xuất

xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP và so sánh quy tắc xuất xứ trong Hiệp định RCEP với các FTA khác. RCEP là Hiệp định thương mại tự do giữa các nước ASEAN với 5 đối tác kinh tế gồm Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Trung Quốc. RCEP tạo ra thị trường có quy mô 2,2 tỷ người dân số thế giới, GDP khoảng 26,2 nghìn tỷ USD, tương đương khoảng 30% GDP toàn cầu và trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất trên thế giới về quy mô dân số. Đây là một thỏa

thuận thương mại tự do toàn diện cả về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và thương mại điện tử. RCEP cũng cắt giảm chi phí và thời gian cho các thương nhân khi cho phép họ xuất khẩu hàng hóa sang bất kỳ quốc gia ký kết thỏa thuận mà không cần đáp ứng các yêu cầu riêng biệt của từng quốc gia. RCEP sẽ tiến tới loại bỏ ít nhất 92% dòng thuế nhập khẩu giữa các quốc gia ký kết trong đó nhiều mặt hàng xuất khẩu có mức thuế về 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Chiều ngày 6/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Thái Bình và LĐLĐ các huyện Vũ Thư, Kiến Xương tổ chức phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

\* Phát huy tinh thần của tháng công nhân, ngay từ đầu năm, LĐLĐ thành phố đã triển khai đến công đoàn cơ sở tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, nêu cao trách nhiệm của các cấp công đoàn trong triển khai các giải pháp để bảo đảm an toàn trong lao động sản xuất, tăng năng suất lao động, cải thiện môi trường làm việc, chăm sóc sức khỏe và đời sống cho người lao động (NLD). Hướng ứng tháng công nhân năm 2022, LĐLĐ thành phố yêu cầu mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất một việc làm cụ thể vì sức khỏe của NLD và bảo đảm an toàn cho doanh nghiệp. Lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư NLD để phản ánh với chủ doanh nghiệp; tham mưu các giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến NLD.

Tại lễ phát động, LĐLĐ tỉnh trao 140 triệu đồng hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" năm 2022 cho LĐLĐ thành phố; LĐLĐ thành phố trao 110 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất và mũ bảo hiểm xe máy cho đoàn viên là công nhân lao động (CNLD) bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm đau dài ngày nhằm động viên, tạo tinh thần phấn khởi cho CNLD.

\* Tháng công nhân năm 2022 có chủ đề "Công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng". Để tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động trong tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, LĐLĐ huyện Vũ Thư chỉ đạo các công đoàn cơ sở tập trung tuyên truyền các chế độ, chính sách đối với NLD; đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào lao động giỏi,

lao động sáng tạo trong CNLD; tổ chức tặng quà cho NLD có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tôn vinh, biểu dương đạo đức, nhân văn, CNLD tiêu biểu. Bên cạnh đó, triển khai các phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho NLD; chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Nhân dịp này, LĐLĐ huyện Vũ Thư đã khen thưởng 52 CNLD tiêu biểu có nhiều sáng kiến trong lao động sản xuất với tổng số tiền 15,6 triệu đồng; trao 153 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và trao 205 mũ bảo hiểm xe máy cho CNLD.

\* Với tinh thần tập trung chăm lo cho đoàn viên và NLD, LĐLĐ huyện Kiến Xương yêu cầu công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực trong tháng CNLD và đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện tốt tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Chủ động phối hợp và đồng hành cùng người sử dụng lao động triển khai các giải pháp về bảo đảm an toàn cho NLD tại nơi làm việc và phục hồi sản xuất, kinh doanh; ổn định việc làm, nâng cao thu nhập và năng cao năng suất lao động. Tập trung thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, vận động CNLD tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tiên phong sáng tạo trong lao động sản xuất, thích ứng, linh hoạt với tình hình dịch bệnh để đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn phát triển sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NLD.

Tại lễ phát động, LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện đã trao 70 suất quà với tổng trị giá 21 triệu đồng và 70 mũ bảo hiểm cho CNLD Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Đóng điện tử máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Chiều ngày 6/5, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 tổ chức đóng điện tử máy phát điện số 1 và chuẩn bị hòa lưới liên hệ thống điện quốc gia.

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 có 2 tổ máy với tổng công suất 1.200MW. Mỗi tổ máy có cấu hình gồm 1 lò hơi và 1 tuabin loại 1 bao hơi, tuần hoàn tự nhiên, đốt than phun trực tiếp. Khi đi vào hoạt động, mỗi tổ máy sản xuất 3,6 tỷ kWh/năm. Để đưa tổ máy số 1 vào

hoạt động, từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý dự án điện lực đầu khí Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu vận động hơn 1.200 cán bộ, kỹ sư, người lao động làm việc trên công trường. Song song với đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Ban Quản lý dự án điện lực đầu khí Thái Bình đã tuyển dụng, đào tạo 389 người, trong đó có 140 kỹ sư và 249 công nhân phục vụ công tác vận hành. Đồng thời,

phối hợp với Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia để đào tạo công nhân chức danh trưởng ca nhà máy. Hiện nay, các nhân viên vận hành đã tổ chức đi ca để bám sát học tập các chuyên gia trong quá trình chạy thử nhà máy; trình cấp thẩm quyền phê duyệt định biên và phương án vận hành, bảo dưỡng nhà máy bảo đảm công tác vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả.

KHẮC DUẤN

THÔNG BÁO CẤP ĐỘ DỊCH TỈNH THÁI BÌNH (Ngày 5/5/2022)

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình về việc công bố cấp độ dịch tỉnh Thái Bình, Sở Y tế Thái Bình thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Thái Bình như sau:

Table with 5 columns: TT, Đơn vị hành chính, and Phân loại cấp độ dịch (Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3, Cấp 4). Row 1: Xã, phường, thị trấn, 260, 0, 0, 0.